

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng con trân trọng báo tin cùng quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần Mẹ, bà, bà cố của chúng con là:



BÀ QUẢ PHỤ GIUSE PHAN VĂN ĐỨC Nhũ danh Maria Vũ Thị Uyên

Bà Maria sinh ngày 8 tháng 12 năm 1934 tại Đốc Hậu, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam
Đã được Chúa gọi về nhà Cha lúc 10:30 sáng ngày 28 tháng 12 năm 2024 tại Portland,
Oregon-Hưởng thọ 91 tuổi

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Trưởng Nữ: Phan Thanh Tâm chồng Nguyễn Văn Nhân
Trưởng Nam: Phan Vũ Trụ, vợ Nguyễn Thị Bích Chi và các con
Thứ Nữ: Bùi Phan Thu, chồng Bùi Đôn và các con, các cháu
Thứ Nữ: Phan Kiều Thái, chồng Kiều Vinh và các con, các cháu
Thứ Nam: Phan Vũ Trường, vợ Ngô Thị Ngọc Châu và các con
Thứ Nữ: Phan Thanh Maria, chồng Phạm Hưng (RIP) và các con
Thứ Nam: Phan Trường Thành
Út Nam: Phan Vũ Anh Tuấn
Út Nữ: Phan Nguyên Thụy, chồng Nguyễn Trần Hoàng và các con



XIN MIỄN PHÚNG ĐIỀU và VÒNG HOA

Xin quý vị dâng lễ, litan Hạt Mân Côi cầu nguyện cho **linh hồn Maria**.
sớm được hưởng lòng thương xót của Chúa.

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG VÀ TANG LỄ



CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN MARIA VŨ THỊ UYÊN

Linh Cữu được quản tại Nhà Nguyễn Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
11731 SE Stevens Road - Happy Valley, OR 97086
Tel: 503-249-5892

THỨ TƯ NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2025

2:00PM - 9:00PM

(Thăm Viếng & Cầu Nguyện)

2:30PM - Nghi thức phát tang

3:00PM-6:00PM - Các Hội Đoàn Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Đồng Hương Trà Cổ, Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Oregon, Hội Cursilô, etc. cùng gia đình, thân hữu và bạn bè thăm viếng linh cữu và cầu nguyện.

6:30PM - Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Maria

Sau Thánh Lễ - Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, gia đình thân nhân, các Hội Đoàn, bạn hữu thăm viếng linh cữu và cầu nguyện.

THỨ NĂM NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 2025

2:00PM - 9:00PM

(Thăm Viếng & Cầu Nguyện)

3:00PM - Quý Sơ Hội Dòng MTG Đà Lạt và Hội Bảo Trợ thăm viếng linh cữu và cầu nguyện

5:00PM - Quý Cha Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa và Hội Bảo Trợ thăm viếng linh cữu và cầu nguyện

6:30PM - Thánh Lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Maria

Sau Thánh Lễ: - Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, gia đình thân nhân, các Hội Đoàn, bạn hữu thăm viếng linh cữu và cầu nguyện.

THỨ SÁU NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 2025

7:00AM: THÁNH LỄ AN TÁNG tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang

LIVE
STREAM

@ gxlavangoregon.com (Tham dự trực tuyến)

SAU THÁNH LỄ: DI QUAN VÀ AN TÁNG

tại Gethsemani Funeral Home

(Đối diện Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang).

TANG GIA CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CẢM Ạ

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ CỦA BÀ MARIA VŨ THỊ UYÊN



Bà Maria Vũ Thị Uyên chào đời ngày 8 tháng 12 năm 1934 - Ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - tại làng Đốc Hậu, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, miền Bắc Việt Nam. Bà là trưởng nữ trong gia đình có (4) bốn chị em.

Năm 1952, bà sánh bước và nên duyên cùng Ông Giuse Phan Văn Đức và sinh hạ được (9) người con – 4 trai 5 gái. Năm 1954, Ông-Bà cùng diu dắt nhau, di cư vào miền Nam Việt Nam và định cư tại Rạch Dừa, thị xã Vũng Tàu.

Năm 1990, Ông Bà sang Hoa Kỳ, đoàn tụ cùng các con cháu tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Nơi đây, bà gia nhập và trở thành hội viên của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Ngoài ra, Bà cũng là một hội viên của Hội Bảo Trợ Ôn Thiên Triệu của Tu Đoàn Nhà Chúa.

Với tâm hồn yêu mến Thiên Chúa, bà luôn noi theo gương nhân đức của Gia Đình Thánh Gia xưa, luôn cầu nguyện, khuyến khích và nâng đỡ các con cháu, dạy dỗ mọi người trong gia đình phải luôn biết kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và luôn luôn đối xử nhân hậu với mọi người.

Tháng Giêng, năm 2017, sau khi Ông Giuse Phan Văn Đức, người chồng đã mãi phần nơi dương thế, bà vẫn tiếp tục phò thác và cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa, thay cho chồng, để chu toàn mọi chuyện trong gia đình, dạy dỗ và trợ giúp cho các con cùng các cháu chắt, luôn biết sống hoà thuận và yêu thương nhau.

Nơi mái ấm của gia đình, bà mãi luôn là người phụ nữ đảm đang, là người Mẹ kính yêu của các con, là người bà nhân hậu với các cháu chắt trong đại gia đình Nội Ngoại. Niềm vui của bà là được tham dự Thánh Lễ Misa – thật nhiều nơi giáo đường – các giờ cầu nguyện - cùng với quý ông bà và anh chị em trong Giáo Xứ. Bà rất ao ước và luôn kiên trì hiệp thông với Giáo Hội – tham dự các Thánh Lễ Truyền Hình – Lành Hạt Mân Côi lâu giờ trong ngày – kể cả những lúc làm việc nhà – bà cầu nguyện với những lời kinh của Lòng Chúa Thương Xót. Bà luôn xem đó là những việc bác ái – cầu nguyện cho mọi người – đóng góp chung tay cho việc tương thân tương ái và cầu xin cho mọi người được cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa dành cho họ.

Ngày 28 tháng 12 năm 2024, lúc 10 giờ 30 sáng, sau khi mừng kính Lễ Các Thánh Anh Hải, được nhận lãnh các phép Bí Tích sau cùng và Cửa An Đàng, Chúa đã thương gọi bà về Nhà Cha Trên Trời. Bà Maria Vũ Thị Uyên đã kết thúc cuộc đời lữ hành trần thế - bà lên đường – để lại cho các con – các cháu chắt và các thân quyến nội ngoại xa gần - niềm thương nhớ và lòng cảm mến đậm sâu.

Tang gia và tang quyến chúng con – cúi xin Thiên Chúa – nhờ Mẫu Nhiệm Con Chúa Hạ Sinh Làm Người – được cứu chuộc bằng Giá Máu Khổ Nạn và Sự Phục Sinh Vinh Hiển của Ngôi Hai Con Một Chúa - cùng nhờ lời cầu nguyện của Công Đoàn Dân Chúa - Nguyện xin Thiên Chúa tha thứ mọi thiếu sót, mọi lỗi tội và tất cả yếu đuối của phận người, ban cho người thân yêu của chúng con, Maria Vũ Thị Uyên, niềm hạnh phúc vĩnh viễn trên quê trời, được hưởng kiến Nhan Thánh Chúa không ngơi và chẳng cùng. Amen.

TANG GIA CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ.